

1. ชื่อโครงการ : สำนักงานสภาฯ สร้างรักปันน้ำใจสู่ชุมชน
2. ผู้จัดทำโครงการ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผลของโครงการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” ในส่วนของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเอง ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความที่จะร่วมสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชน เพราะเป็นยุทธศาสตร์และพันธกิจที่ทุกส่วนงานสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตาม ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรนั้น ๆ ได้ โดยการเริ่มต้นจากสังคม/ชุมชนในที่ทำงาน, บริเวณภายใน มหาวิทยาลัย, พื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ตลอดจนพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของสำนักงานสภาฯ ที่ต้องการเป็นแบบอย่างตามที่กำหนดไว้ว่า “สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแบบอย่างที่มี วัฒนธรรมการทำงานที่ดีและเป็น Digital University Council Office” โดยมีโครงการสำนักงานคุณธรรมที่ได้มีการ มุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมความดีเรื่อง “ความมีน้ำใจ” ของบุคลากร โดยการส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรในสำนักงาน สภาฯ ได้รู้จักการเสียสละแรงกาย แรงใจ และแรงทรัพย์ช่วยเหลือสังคม/ชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อให้สำนักงาน สภาฯ เป็น “แบบอย่าง” ที่ดีให้กับส่วนงานต่าง ๆ ต่อไป

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสภาฯ จะดำเนินการโครงการ สำนักงานสภาฯ สร้างรักปันน้ำใจสู่ชุมชน ภายใต้กิจกรรม “การระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนและจัดซื้อชุด นักเรียน/อุปกรณ์การเรียน/อาหารแห้งให้กับโรงเรียนบ้านห่างไกล ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่” โดยบูรณา การการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ ชมรมนักศึกษา มช. และประชาชนทั่วไป เพื่อรวมพลังจากเครือข่ายต่าง ๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากโรงเรียนบ้านห่างไกลเป็น โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงและอยู่ถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญ โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อยประมาณ 43 กิโลเมตร จึงทำให้โรงเรียนขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการเดินทางไปที่ โรงเรียนก็ค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เนื่องจากสภาพถนนยังเป็นดินแดงและเป็นดินโคลน จึงทำให้การ สัญจรในช่วงนี้เป็นไปด้วยความยากยิ่ง ที่สำคัญประชาชนและนักเรียนในพื้นที่หรือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน ส่วน ใหญ่เป็นชนเผ่าปกากะญอ (กระเหรี่ยง) ที่มีอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและมีฐานะยากจน จึงไม่มีศักยภาพ เพียงพอในการให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐเป็นหลัก ซึ่งก็ ไม่ค่อยเพียงพอในการดำเนินงานในแต่ละปี เนื่องจากโรงเรียนต้องรับผิดชอบต่อเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบหรือไม่ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากรัฐด้วย ซึ่งที่ผ่านมา คณะครูของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้ โดยการขอความ อนุเคราะห์จากองค์กรต่าง ๆ ที่เห็นคุณค่าทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสิ่งที่ควรเป็น ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านห่างไกลมีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียม อนุบาล – ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียนในระบบประมาณ 74 คน แต่มีนักเรียนเด็กเล็กนอกระบบอีกรวม 20 คน เป็นโรงเรียนลักษณะกึ่งนอน เพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนและไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ รวมถึงเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วย

จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับทางโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านห่างไกลมีความต้องการงบประมาณ สนับสนุนในการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กอนุบาล รวมถึงชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ข้าวสาร/ อาหารแห้ง และอื่น ๆ เหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการระดมทุนของสำนักงานสภาฯ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนใน เรื่องนี้ต่อไป

4. วัตถุประสงค์

- 4.1 เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และเติมเต็มวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
- 4.2 เพื่อปลูกฝังบุคลากรของสำนักงานสภาฯ ให้มีน้ำใจ ความเสียสละ มีจิตสำนึก และเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- 4.3 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากร รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมร่วมกัน
- 4.4 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูของโรงเรียนที่ได้เสียสละตนเองและครอบครัวสอนหนังสือให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญ